





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>คนไทยห่างไกล NCDs</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นำทีมแถลงความสำเร็จโครงการ "คนไทยห่างไกล NCDs" หลังคิกออฟ 6 จังหวัดทั่วประเทศ เผย อสม. กว่า 1 ล้านคน เรียนรู้การนับคาร์บ 100% และมีประชาชนร่วมโครงการแล้วกว่า 14.5 ล้านคน พร้อมตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2568 ให้คนไทย 50 ล้านคนมีความรู้ในการควบคุมอาหาร ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แนวทางการขับเคลื่อนปี 2568 จะเน้น 4 มาตรการหลัก ได้แก่ ลดการบริโภคเกลือ เพิ่มโปรตีน เพิ่มไขมันดี และส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมเร่งตั้งศูนย์ NCDs ครอบคลุมทุกพื้นที่และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยจะนำเสนอ ครม. ภายในมี.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, prd.)</p> <p>- นพ.อดิสรณ์ วรรณระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. จัดกิจกรรม "อสม.ชวนนับคาร์บ" เพื่อสนับสนุนนโยบาย สธ. โดย อสม.ทั้ง 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้นับคาร์บได้ด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแอปฯ สมาร์ท อสม. เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานและรายงานผล ขึ้นต่อไปตั้งเป้าหมายให้ อสม. ทุกคน ออกไปสอนประชาชนนับคาร์บ และคัดกรองโรค NCDs ด้วยตนเองร้อยละ 100 ภายใน 28 ก.พ. 68 พร้อมขยายผลลงไปสู่ชุมชนโดยการสอนนับคาร์บให้กับประชาชน 20 ล้านคน และคัดกรองโรค NCDs ให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 10 ล้านคน ภายในวันที่ 20 มี.ค. 68 ซึ่งตรงกับวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ</p>	
<p><b>ร่างพ.ร.บ.อสม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ optnews</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ ร่างพ.ร.บ. อสม. คาดว่า จะนำเสนอ ครม. ได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยได้เปลี่ยนจากการใช้ "กองทุน" เป็นการยกบัญชีสำหรับสนับสนุน อสม.เป็นการเฉพาะและกำหนดให้มีเงินทรัพย์สินและดอกผลที่มาจากการบินไทยช่วยเหลือเยียวยาและสวัสดิการ ร่าง พ.ร.บ. อสม.ฯ จะช่วยทำให้ อสม. มีความมั่นคงและยั่งยืนโดยจะได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาท โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก ครม. ในทุก ๆ ปีอีกต่อไป อีกทั้งยังทำให้ อสม. มีเครดิตมากขึ้นจากสถาบันการเงินที่เริ่มสนใจให้ อสม. เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น</p>	
<p> <b>ฝุ่น PM2.5</b></p>	
<p><b>ฝุ่นPM 2.5ไทยยังรุนแรง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-นพ.วีรวุฒิ อิมสารานู รองปลัด สธ.เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 37.6-75 มคก./ลบ.ม. มีจังหวัดที่ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมง เกินเกณฑ์มาตรฐาน 42 จ.ได้แก่ ระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 38 จังหวัด และระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ (เกิน75 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป) 4 จ. ได้แก่ เพชร พิชณุโลก ลำปาง และสุโขทัย โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ในอีก 7 วันข้างหน้า พบว่าทุกภาคส่วนใหญ่ค่าฝุ่นจะลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ยังมีข้อสั่งการถึงหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้เน้นตอบโต้สถานการณ์รวดเร็ว เฝ้าระวังช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยยังคงเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่น ซึ่งล่าสุดมีแล้วจำนวน 54,000 ห้อง รองรับประชาชนกว่า 2 ล้านคน และยังคงวางแนวทางขยายห้องปลอดฝุ่นเพิ่มเติม โดย 4 ข้อที่ต้องดำเนินการคือ 1.เลือกห้องที่จะทำเป็นห้องปลอดฝุ่น 2.ทำความสะอาดห้อง กวาดหรือใช้เครื่องดูดฝุ่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3.ป้องกันฝุ่นจากภายนอก โดยการปิดประตู-หน้าต่างให้สนิท ปิดช่องว่างหรือรูที่อากาศภายนอกสามารถเข้าได้ 4.เพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองในห้อง การกรองอากาศหรือเติมอากาศ ที่มีขนาดเหมาะสมกับห้อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอัปเดตใจ: ดูแลสุขภาพสู้ฝุ่น PM2.5 ด้วยสมุนไพร</p> <p>-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำให้ใช้พืชสมุนไพรดูแลสุขภาพช่วงฝุ่น PM 2.5 โดยอาการผื่น และอาการคันทางผิวหนัง แนะนำสมุนไพร ว่านหางจระเข้ บัวบก โลชั่นพญาเสือ และขี้ผึ้งพญาเสือ เพื่อใช้ทาบรรเทาอาการอักเสบทางผิวหนัง สำหรับปัญหาผิวหนังที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ควรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการอักเสบ นอกจากนี้ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักและสมุนไพรที่มีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, innnews )</p> <p>-นพ.ธีรพจน์ พักน้อย นพ.สสจ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 37.6 - 75 มคก./ลบ.ม. ย้ำเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยง พร้อมแนะควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>กรณีตบหน้าพยาบาลห้อง ICU</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยนิวส์, theagenda, bugaboo, mcot, INN, amarintv, ch7, ch8, pptv, nationtv) เพจเรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่มีญาติผู้ป่วยตบหน้าพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน รพ.ระยอง หลังไม่พอใจที่ห้ามไม่ให้เด็กเข้าห้อง ICU ซึ่งทางพยาบาลไม่ยอมความ ได้ร้องทนายความให้ความช่วยเหลือเรื่องคดี ทาง สธ. จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหากญาติผู้ป่วย/ผู้ป่วยทำร้าย ชรก.สธ. ซึ่งหากเจ้าตัวไม่ไปดำเนินคดี สธ. ก็จะให้นักกฎหมายไปดำเนินคดี แต่หากทางพยาบาลดำเนินคดีเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก</p> <p>- สภาการพยาบาล ออกแถลงการณ์ประณามเหตุทำร้ายร่างกายพยาบาล มีความเห็นว่าจะต้องให้ผู้เสียหายดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งขอให้กำลังใจกับพยาบาลผู้ถูกทำร้ายร่างกายและจนท.ที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้ จะติดตามสถานการณ์ประสานให้ผู้บริหาร รพ. ดูแลพยาบาลให้ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พร้อมกลับมาปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้อย่างมีคุณภาพ และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในทุกสถานที่</p> <p>-โรงพยาบาลระยองได้ออกแถลงการณ์ กรณีพยาบาลถูกทำร้ายร่างกายจากบุคคลภายนอกขณะปฏิบัติหน้าที่วันที่ 16 ก.พ.2568 เวลา 18.30 น. โรงพยาบาลมีใต้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผู้บริหารได้พาพยาบาลพบแพทย์ตรวจร่างกาย และดูแลอาการบาดเจ็บเบื้องต้น มอบหมายให้หัวหน้าหอผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดี มอบทีมกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานให้พนักงานสอบสวนสภ.เมื่อระยอง และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ความรุนแรง</p> <p>- นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล ผอ.โรงพยาบาลระยอง ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด ส่วนที่คนมองว่าพยาบาลอาจจะพุดจาไม่ดีเป็นคนละประเด็นกับความรุนแรง จริงๆเรื่องการรับรู้การสื่อสารแต่ละคนไม่เหมือนกันการแปลความหมายน้ำเสียงการสื่อสารต่างกัน แม้เตือนด้วยความหวังดีก็อาจไม่ถูกใจ แต่ความรุนแรงก็ไม่ควรเกิดขึ้น</p> <p>- ทนายเกิดผล แก้วเกิด โฟสต์ระบุ ทำร้ายพยาบาลเพราะพยาบาลปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.296 "ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ใน ม.297 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>- นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โฟสต์ว่า กรณีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ แต่ไม่เคยมีอันธพาลก่อเหตุทำร้ายบุคลากรในสังกัดได้ ในฐานะ ผอ.รพ. มีคำสั่งว่าหากเกิดสถานการณ์ ให้พนักงานตอบโต้กลับทันที รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.ของสุขภาพชน เป็นเขตรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย ปลอดภัยอันธพาล ปลอดภัยผู้ไ้มารยาทสังคม ไม่นิยมใช้ความรุนแรง ยกเว้นจำเป็นต้องป้องกันตัว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ อดีตรมช.สธ. กล่าวว่า จะจัดหน่วยความไปช่วยเหลือให้คำปรึกษาพยาบาลคนที่ถูกทำร้ายเพื่อนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมไปสู่ขั้นสูงสุด ส่วนการให้บริการของพยาบาลถ้าไม่เป็นที่ถูกใจ วิธีดำเนินการคือต้องไปร้องเรียนกับผู้บริหาร รพ. จะต้องขจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นออกไปจากสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ฯ</p> <p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ แวดวงสังคมข่าว</p> <p>- เกิดเหตุร้ายต่อเนื่องในพื้นที่รพ. รายแรกหนุ่มหื่น ย่องลวนลามสาวผู้เสียหายขณะนอนเฝ้าไข้ญาติ รพ.แห่งหนึ่ง จ.สระแก้ว อีกรายชายหัวร้อนตบหน้าพยาบาล ไม่พอใจเตือนภรรยาพาลูกเล็กไปเยี่ยมผู้ป่วยเชื้อลงปอด รพ.เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วย ไม่ควรเกิดเหตุร้ายกระทบวสาธารณสุขต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงพยาบาล</p>	
<p><b>ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.หาดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, thecoverage, bangkokbiznews, thaitabloid, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบปะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มอสม.พร้อมกับเปิดอาคารแผนไทยและเวชกรรมสังคม และเปิดคลินิก NCDs รักษาหาย โดยมีพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ ปลัด สธ. คณะผู้บริหารเข้าร่วม รมว.สธ. กล่าวว่า รพ.หาดใหญ่แห่งที่ 1 มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 3,700 คน/วัน ผู้ป่วยใน 900 คน/วัน แม้จะมีเตียงให้บริการเพียง 1,033 เตียงก็ตาม ให้กำลังใจแพทย์ พยาบาลที่รับมือกับผู้ป่วยจำนวนมาก เกินศักยภาพของโรงพยาบาล พร้อมผลักดันสร้าง รพ.หาดใหญ่แห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยไทย ต่างชาติ หวังพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ทันสมัยและเวลเนสกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำบทบาท อสม. ในการรณรงค์ป้องกันโรค NCDs และอัปเดตความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. อสม. ที่ใกล้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ</p>	
<p><b>MOU ขับเคลื่อน รพ.เขตเมือง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล</p> <p>- นพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ ปลัด สธ. เปิดงานประชุมวิชาการและพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อน "โรงพยาบาลในเขตเมือง จ.ปทุมธานี เพื่อผู้ป่วยภาวะวิกฤต อุกฉลิน" ยกระดับบริการด้านสาธารณสุข ที่โรงแรมโนโวเทล พิวเจอร์พาร์ค รังสิต</p>	
<p><b>การพัฒนา AI ทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, การเงินธนาคารฯ, thailandplus)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. เป็นประธานประชุมคกก.พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2568 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา AI ของหน่วยงานต่างๆ เน้นย้ำให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ทันต่อสถานการณ์โลก ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สธ. มีแผนพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดข้อผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย</p>	-
<p><b>ตำแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้าง สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “ขอเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนประเภทการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)” ส่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1, 2, 4, 5, 7, 8 และ 11 ลงวันที่ 14 ก.พ.68 ตามที่เขตสุขภาพขอมา 878 อัตรา สป.สธ. ได้อนุมัติการเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่กำหนดจำนวน 614 อัตรา และไม่อนุมัติ 16 อัตรา เนื่องจากไม่เป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังในภาพรวมรายสายงาน รายเขตสุขภาพ ส่วนการเปลี่ยนประเภทการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวฯ เป็น พกส. สป.สธ. อนุมัติ 244 อัตรา โดยยุบเลิกตำแหน่งประเภทการจ้างงานเดิม และไม่อนุมัติการเปลี่ยนประเภทการจ้างงาน 4 อัตรา เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลังในภาพรวมรายสายงาน รายเขตสุขภาพ</p>	
<p><b>โรคและภัยสุขภาพ</b></p> <p><b>1.โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, NBT, thebangkokinsight, ChiangmaiNews, newswit, thailand4)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยใช้หวัดใหญ่กว่า 1 แสนคน เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ซึ่งกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หญิงตั้งครรภ์ ควรดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ เพื่อลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต พร้อมแนะนำหน้ากากอนามัย ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันการแพร่กระจายโรคใช้หวัดใหญ่</p> <p><b>2.แถลงข่าวรู้ทันโรค รู้ทันภัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มุมข่าว, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, thaitodaynews, thaitabloid, thaimlnews, khaoja)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ และ นพ.วีรวัดณ์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรม คร. แถลงข่าว รู้ทันโรค รู้ทันภัย ป้องกันได้ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 17 ก.พ. 68 พบผู้ป่วยใช้หวัดใหญ่สะสม 107,570 ราย เสียชีวิต 9 ราย ส่วนใหญ่ระบาดในโรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร สถานสงเคราะห์ สายพันธุ์ที่ระบาดในไทย คือ สายพันธุ์ A/H1N1 ซึ่งวัคซีนที่มีอยู่ขณะนี้สามารถป้องกัน และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ โดยปี 2568 คาดว่าจะมีผู้ป่วย 903,446 คน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า 4 เท่า คาดว่าจะสูง ต่อเนื่องอีก 2-3 ปี จะพบสูงในฤดูฝน เดือนส.ค.-ต.ค. และช่วงฤดูหนาว เดือนม.ค.-มี.ค จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนรักษา สุขอนามัยและรับวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อัตราการรับวัคซีนยังน้อย ทั้งนี้ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันใช้หวัดใหญ่ได้ในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68</p> <p>- นพ.วีรวัดณ์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษก คร. กล่าวว่า สำหรับโรคโควิด 19 ตั้งแต่ 1-17 ม.ค.68 มีผู้ป่วยสะสม 9,158 คน เสียชีวิต 4 คน เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยมากที่สุดในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต คาดในปี 2568 จะมีผู้ป่วย 551,182 คน ลดลงจากปีก่อน ส่วนโรคไข้เลือดออกมีผู้ป่วยสะสม 3,550 คน เสียชีวิต 5 คน แหล่งระบาดส่วนใหญ่อยู่ที่ ภาคใต้ สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1 คน สัตว์ที่พบเชื้อพิษสุนัขบ้า 34 ตัว พบมากภาคอีสาน และพบในโคที่ถูก สุนัขบ้ากัดและนำมาฆ่าและ รวมถึงโรคไข้หวัดนก พบระบาดต่างประเทศ ในสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ยังไม่พบ ระบาดในไทย ยังเฝ้าระวังใกล้ชิด</p>	
<p><b>พัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus, thaimlnews, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุม Kick off โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รพช.เฉลิมพระเกียรติ รพ.ชัยพัฒน์ และห้องปฏิบัติการของ หน่วยงานในสังกัด สธ. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2568 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ รองรับการแข่งขันสู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับ การตรวจติดตามภายใน ไม่น้อยกว่า 1,322 ห้องปฏิบัติการ สามารถยื่นขอการรับรองหรือขยายการรับรองระบบ คุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 757 ห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาต่อยอดงานประจำสู่งานวิจัย หรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการศึกษารียนรู้ของห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ในประเทศ</p>	-
<p><b>กรมวิทย์พร้อมถ่ายถอดเทคโนโลยี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมวิทย์ฯ เปิดรับผู้สนใจเข้ารับการถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ และผลิตภัณฑ์จำนวน 1 รายการ คือ ต้นแบบกรรมวิธีการเตรียมเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดชนิด Dendritic cells (DCs) และ Cytokine induced killer cell (CIK) และการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดสำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยผลิตภายใต้ห้องสะอาด (clean room) Grade A และผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์และมีการควบคุมคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิต โดยเซลล์ที่ผลิตได้ตรวจไม่พบสารเอนโดทอกซินของแบคทีเรีย และปราศจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง แบคทีเรียและเชื้อราเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดที่ผลิตได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก สำหรับรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างปลอดภัย ยืนยันข้อเสนอ ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 68 ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์</p>	
<p><b>งานมหกรรมสุขภาพ กรมการแพทย์ จ.นราธิวาส</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ธนิษร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมได้จัดบริการตรวจสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชนใน มหกรรมสุขภาพกรมการแพทย์ จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 16-20 ก.พ.68 ที่ รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ยี่งอ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จ.นราธิวาส เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการตรวจรักษาประชาชนตามบริบทและภาระโรคของพื้นที่ที่ยั่งยืน ผู้ป่วยด้านโรคผิวหนังได้รับการตรวจรักษาโรคผิวหนัง และคัดกรองมะเร็งผิวหนังจากแพทย์สถาบันโรคผิวหนัง และรพ.ผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน</p>	
<p><b>หลักสูตรผู้บริหารระยะสั้น เวหา รุ่น 3</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพิ่มสื่อ นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์)  - นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) เผย กรมอนามัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีแถลงข่าวความร่วมมือด้านวิชาการและเปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารระยะสั้นด้านสุขภาพสำหรับผู้บริหาร "เวหา รุ่นที่ 3" Vitality Enhancement &amp; Longevity Academy (VELA) เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับผู้นำองค์กรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Medical Hub ของโลก เป็นหลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นเรื่อง Longevity เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ "แก่ช้า อายุยืน อย่างมีคุณภาพ" โดยครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ล้ำหน้าและทันสมัย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	
<p><b>นำทีมหมอฟันดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (The Coverage)  - ดร.นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี</p>	
<p><b>สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจอาหารแห่งอนาคต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ thailandplus  - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีอาหารแห่งอนาคต "Future Food" เกิดขึ้นมากมาย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ออย.จึงได้จัดทำ Positive list ซึ่งเป็น "ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัยและยืนยันได้ว่ามีประสิทธิภาพตามที่กล่าวอ้างจริง" ขึ้นมา 147 รายการ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.67 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความไปใช้ในการแสดงฉลากและโฆษณาได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารให้ ออย. ประเมิน ลดขั้นตอนและระยะเวลา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล วางเป้าหมายจัดทำ Positive list เพิ่มเติม จำนวน 150 รายการ ภายใน 3 ปี</p>	
<p><b>บัตรทอง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน  - รศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลระบบบัตรทอง 30 บาทของคนไทยที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ว่า สปสช.ขอยืนยันแม้จะมีรายชื่อในทะเบียนบ้านกลาง แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิและสามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพในระบบบัตรทองได้ตามปกติ ไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิแต่อย่างใด ทั้งนี้ สปสช.ได้ออกหนังสือเพื่อแจ้งไปยังหน่วยบริการต่างๆ ชักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการในกรณีที่ผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านกลางเข้ารับบริการตั้งแต่เดือน.ค.64</p>	
<p><b>หนองฮีโมเดล' โรงพยาบาลหมอครอบครัว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์  - นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ผอ.สถาบันสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิและชุมชน มูลนิธิแพทย์ชนบท เผยแพร่บทความเรื่อง หนองฮีโมเดล โรงพยาบาลหมอครอบครัว : จากโมเดลพื้นที่ศูนย์นโยบาย โดยกล่าวถึง การดำเนินงานของโรงพยาบาลหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด พญ.รัชฎาพร สีลา ผอ.รพ.หนองฮี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้บริการสุขภาพประชาชนในชุมชนด้วยองค์ความรู้เวชศาสตร์ครอบครัว ได้เริ่มแนวคิดพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ยั่งยืน โดยให้ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพตนเอง มีหมอประจำพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและภาคีเครือข่าย "หนองฮีโมเดล" ซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย มีการการนำแนวคิดไปปฏิบัติจริง และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ความก้าวหน้างานบริการ รพร.เชียงใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.นพปฎล พรรณราย ผอ.รพร.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า รพร.เชียงใหม่ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2522 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีบริการศัลยกรรมกระดูกและข้อ การดูแลผู้สูงอายุ โครงการเบาหวานหายได้ และฟื้นฟูเฉลิมพระเกียรติ มีการรับรองคุณภาพบริการหลายด้าน เช่น HA Reaccredit, ISO และการเป็นศูนย์ Wellness ในปี 2568 รพร.เชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็น รพ.อัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบ Paperless, Telemedicine และการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อพัฒนา รพ. ต่อไป</p>	
<p><b>เวรเปลทำร้ายแม่บ้าน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก., สยามนิวิส์, โทนครแส, 77kaoded, teroasia, nationtv, mcot, ch3, ch8)</p> <p>- นพ.เอกวุฒิ ตั้งตรงไพโรจน์ ผอ.รพ.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เผยกรณีนายปิติ ปัญญาเลิศ อายุ 40 ปี พนักงานเวรเปลชาย ลูกจ้างรายวันทำร้าย นางน้ำผึ้ง นามศรี อายุ 54 ปี แม่บ้าน รพ. ลัมศิริระพาดพื้น หลังทั้งคู่มีปากเสียงกันว่า สั่งลงโทษพนักงานเวรเปลชายด้วยการตักเตือน พร้อมย้ายไปทำงานแผนกอื่นและติดตามดูพฤติกรรม</p> <p>ด้าน พ.ต.อ.พฤษ จารุณศาสตร์ ผกก.สภ.บางบัวทอง เผย ตร.สอบปากคำและส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้ว ก่อนหน้านี้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจาเรื่องการเยียวยากันนอกรอบ ฝ่ายคนก่อเหตุยินยอมชดใช้ 50,000 บาท แต่คดีนี้ยอมความไม่ได้ เรื่องการเจรจาไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดี</p>	
<p><b>เกษมย์ร้องฟาร์มเลี้ยงไก่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน แนวหน้า เดลินิวส์)</p> <p>-ชาวบ้านชุมชนหมู่ 1 และหมู่ 2 ต.หน้าเมือง อ.เกษมย์ จ.สุราษฎร์ธานี รวมตัวกันบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา ภาวนาโพธิคุณ เพื่อร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงกว่า 50,000 ตัว โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลไก่ที่ส่งผล กระทบชีวิตประจำวัน ไม่สามารถหายใจได้ด้วยอากาศบริสุทธิ์ เพราะมีแต่กลิ่นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงฝนตกหรือช่วงกลางคืน อีกทั้งมีเสียงพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่จากฟาร์มไก่ในช่วงเวลากลางคืนส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อน นอกจากนี้ ทำให้ผู้ประกอบการที่บ้านเช่าเดือดร้อน เนื่องจากผู้เช่าต่างยกเลิกการเช่าส่งผลให้ขาดรายได้ จึงอยากให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน</p> <p>นายพัลลภ มีเพียร นิติกรชำนาญการเทศบาลนครเกษมย์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา จึงอยากให้สถานศึกษาเพิ่มตัวกรองกลิ่นในระบบให้สมดุลกับปริมาณการเลี้ยงไก่ หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ และส่งผลต่อชาวบ้าน เทศบาลนครเกษมย์อาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต</p>	
<p><b>มอบโล่คนอายุมากให้กับแม่เฒ่าวัย 108 ปี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ และหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งครั้งนี้ได้มอบให้กับนางไหล หาญยุทธะ อายุ 108 ปี 6 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา</p>	
<p><b>ศิริราช-เอ็มเทค ทดสอบ "กระดูกเทียม"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-ที่ รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ได้ลงนามสัญญาทดสอบทางคลินิกผลิตภัณฑ์ OSSICURE Bone Graft เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์อ้างอิง Infuse Bone Graft ในการเชื่อมต่อกระดูกสันหลังส่วนเอว เป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดการใช้กระดูกของผู้ป่วยเอง ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ และ อย. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานนวัตกรรม สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การทดสอบทางคลินิกใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานจริง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ความจำเป็นในการปฏิรูปองค์การอนามัยโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- การถอนตัวของสหรัฐฯ และอาร์เจนตินาจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สะท้อนถึงความจำเป็นในการปฏิรูปองค์การเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพโลกที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมยาสูบ แม้ว่าจะมีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) แต่การดำเนินงานยังล่าช้าและไม่ได้ผลตามเป้าหมาย การปฏิรูป WHO จะช่วยให้องค์กรมีอำนาจและทรัพยากรมากขึ้นในการสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการลดการเสียชีวิตจากสูบบุหรี่ ต่อต้านการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ และส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การปฏิรูปยังช่วยให้ WHO รับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพอื่นๆ ได้ดีขึ้น เช่น การระบาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดื้อยา การมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกในการปฏิรูป WHO เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และตอบสนองต่อความต้องการของรัฐสมาชิกมากขึ้น ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมประเทศภาคีสมาชิก WHO FCTC หรือ Conference of Parties ครั้งที่ 11 (COP11) ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาคมโลกจะได้ใช้โอกาสนี้ ปฏิรูปองค์กรและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน</p>	-